

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๕๒๒



ลงทะเบียนรับผ่านระบบ สพ.ป.๒

เลขที่รับ 4703 วันที่ 21 ส.ค. 2557

เวลา 9.24 น.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน () พ.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ (ท.ม.) ส.๕๓๐๑ () บ.ศ. () ค.สม

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง กำชับย้ำเตือนการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปี ๒๕๕๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๕๒๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาเห็นว่าระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ถึงแม้ว่าสถานศึกษาจะอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน แต่มักจะพบเห็นทั่วไปว่าเยาวชนจะนำรถจักรยานยนต์ออกมาขับขี่เล่นสาดน้ำอย่างรุนแรงโดยไม่สวมหมวกนิรภัย เล่นอุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูง จุดพลุ เล่นประทัดดอกไม้เพลิง ไข่เป้งดินสอพองไปหาหน้าสุภาพสตรี รวมทั้งการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นำถึงน้ำบรทุกกรณีก็้อออกไปเล่นสาดน้ำ พื้นถนนเปียกน้ำลื่นไถลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เยาวชนสตรีแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดบางๆ เมื่อถูกน้ำจะแนบกับเนื้อ มีพฤติกรรมที่เสี่ยงภัยและเสี่ยงต่อการถูกลวนลาม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเสี่ยงภัยของเยาวชน และเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐฯ ให้เป็นไปตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน จึงขอความร่วมมือให้แจ้งสถานศึกษาดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และดำเนินการดังนี้

๑. ให้สถานศึกษาร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น ตำรวจจราจร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โรงพยาบาล ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล มูลนิธิ ฯ ใกล้เคียงในท้องถิ่น ขนส่งจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ส่วนตำบล บูรณาการร่วมมือกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๗

๒. จัดครูฝ่ายปกครอง ครูที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นและป้องปรามนักเรียนและเยาวชนมิให้กระทำความผิดในช่วงเทศกาลสงกรานต์

๓. กำชับผู้ปกครองดูแลสอดส่องบุตรหลาน อย่าให้นำรถจักรยานยนต์ออกมาเล่นสาดน้ำ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ลงเล่นน้ำตามลำพังและไม่สวมกางเกงยีนส์ลงเล่นน้ำ เพราะจะหมดแรงและเป็นตะคริว เมื่อจะต้องเดินทางไกลต้องใช้ความระมัดระวังไม่ประมาทเนื่องจากการจราจรจะคับคั่งในช่วงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและแจ้งสถานศึกษาขอความร่วมมือในการลดพฤติกรรมที่เสี่ยงของเยาวชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๗

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๘๑

โทรสาร ๐๒๒๘๘ ๕๕๗๑



ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ ๖ ๕๒๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๒๖๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา

ด้วยในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๕ จะถึงเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งจะตรงกับวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาเห็นว่าสถานศึกษาจะอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน แต่มักจะพบบทเห็นทั่วไปว่าเยาวชนจะนำรถจักรยานยนต์ออกมาขับขี่เล่นสาดน้ำโดยไม่สวมหมวกกันน็อค พื้นถนนเปียกน้ำทำให้ลื่นไถลได้ง่าย บางรายเส่งของมีค่าแล้วนำรถจักรยานยนต์ออกมาขับขี่ นอกจากจะเป็นการผิดกฎหมายแล้ว ยังจะก่อให้เกิดอันตราย นอกจากนี้ยังมีบางรายลงเล่นน้ำในสระน้ำ ซึ่งอาจจะหมดแรงหรือเป็นตะคริวจมน้ำเสียชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับนักเรียนที่อยู่ในความดูแล และเป็นภาระสนับสนุนนโยบายภาครัฐ และเพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน จึงขอให้นักเรียนศึกษาดำเนินการดังนี้

1. ให้สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจจราจร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โรงพยาบาล สถานีอนามัย มูลนิธิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ฯลฯ เพื่อขอความร่วมมือกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
2. ให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการรู้จักป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยอันตรายจากการเล่นสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์ เช่นนักเรียนหญิงควรแต่งกายมิดชิด ปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีของไทย ไม่เสพของมีค่า ไม่นำรถจักรยานยนต์ออกมาเล่นสาดน้ำ เพื่อช่วยกันลดการสูญเสียชีวิตวัยเรียน การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิต และป้องกันการทำผิดกฎหมาย หากจะใช้รถจักรยานยนต์ขอให้สวมหมวกนิรภัย รัดสายรัดคาง ผู้ปฏิบัติตนจนจรรยาบรรณแล้วควร
3. กำชับผู้ปกครองนักเรียนให้เตือนบุตรหลาน อย่าให้นำรถจักรยานยนต์ออกมาเล่นสาดน้ำ และดูแลสอดส่องการลงเล่นน้ำใน บ่อ ห้วย สระ หนอง คลอง บึง ฯลฯ อาจจะมีหมดแรงหรือเป็นตะคริวจมน้ำเสียชีวิต ขอให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด เมื่อต้องเดินทางไกลต้องให้ความสนใจระมัดระวังไม่ประมาทเนื่องจากการจราจรคับคั่ง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอเนตต์ รัชภัฏกุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมสวัสดิภาพและสงเคราะห์นักเรียน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๘๑
โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๑